



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง ขอให้ศาลสั่งเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย(ของผู้ตาย)

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๙๗/๒๕๖๑

ด้วย นายจักรวุฒิ จำปาวดี ร้องขอให้รับเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของนายสมจิตร จำปาวดี ผู้ตาย ผู้ร้อง ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่ ๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ยื่นคำร้องต่อศาลว่า ผู้ร้องเป็นบุตรที่เกิดจากนางยุพิน จันทร์หรีด มารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย กับนายสมจิตร จำปาวดี บิดา (ผู้ตาย) โดยนางยุพิน จันทร์หรีด มารดาผู้ร้อง ได้อยู่กินฉันท์สามีภรรยา กับนายสมจิตร จำปาวดี บิดา (ผู้ตาย) ตั้งแต่ปี ๒๕๒๔ แต่มีได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย ส่วนบิดามารดาของนายสมจิตร จำปาวดี (ผู้ตาย) และนางยุพิน จันทร์หรีด มารดา ผู้ร้อง ได้ถึงแก่ความตายไปก่อนแล้ว ในระหว่างมีชีวิตอยู่ นายสมจิตร จำปาวดี บิดา (ผู้ตาย) ได้อยู่กินกันฉันท์สามีภรรยา กับนางยุพิน จันทร์หรีด มารดาผู้ร้อง ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๒๔ โดยมีได้จดทะเบียนสมรสกัน มีบุตรด้วยกัน ๑ คน คือผู้ร้อง เพียงผู้เดียว และนายสมจิตร จำปาวดี บิดา (ผู้ตาย) ยังมีพฤติการณ์รับรองต่อบุคคลทั่วไปว่า ผู้ร้องเป็นบุตรโดยในการดำเนินการแจ้งเกิด ผู้ร้องได้ใช้นามสกุล ของนายสมจิตร จำปาวดี (ผู้ตาย) และได้มีการอุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน และส่งเสียให้ได้รับการศึกษามาโดยตลอด ซึ่งบุคคลโดยทั่วไป ๆ ไปก็รับทราบว่าเป็นบิดาและบุตรกัน ต่อมาเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสมจิตร จำปาวดี (ผู้ตาย) ได้ถึงแก่ความตายด้วยสาเหตุ ระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลว ในขณะที่ถึงแก่ความตายมีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ ๑๒๕/๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากผู้ร้อง ได้รับแจ้งว่าจากสำนักงานประกันสังคม แจ้งว่านายสมจิตร จำปาวดี บิดา (ผู้ตาย) มีสิทธิได้รับเงินสมทบกรณีชราภาพ จากกองทุนประกันสังคมเป็นเงินจำนวน ๓๑,๕๕๙.๑๙ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทสิบเก้าสตางค์) ผู้ร้องจึงไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมเพื่อขอรับเงินจำนวนดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งว่า บุคคลที่มารับเงินต้องเป็นทายาทโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงจะมีสิทธิรับเงินจำนวนดังกล่าวได้ ผู้ร้องมีความประสงค์ที่จะมีสิทธิต่าง ๆ รัับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม ของนายสมจิตร จำปาวดี บิดา ที่ถึงแก่ความตายตลอดจนสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายของบิดาที่มีอยู่ต่อไป กรณีดังกล่าวข้างต้นเป็นเหตุขัดข้อง ซึ่งผู้ร้องไม่สามารถดำเนินการได้ จนกว่าศาลจะได้มีคำพิพากษาให้ผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายสมจิตร จำปาวดี บิดา (ผู้ตาย) เสียก่อน ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องเป็นคดีนี้เพื่อขอให้ศาลนัดไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งว่านายจักรวุฒิ จำปาวดี ผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายสมจิตร จำปาวดี (ผู้ตาย) ต่อไป

ศาลนัดไต่สวนคำร้องวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙:๐๐ นาฬิกา ผู้ใดจะคัดค้านให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนหรือภายในวันนัด คำร้องเรื่องนี้ขออุทธรณ์ได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

